



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สภ.พ.01/จ.066

12 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการปฏิบัติการพยาบาล”

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/คณบดีคณะแพทยศาสตร์/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน และอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการ กำหนดการ และแนวทางการส่งผลงานเข้าประกวด

สภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรวิชาชีพได้เห็นความสำคัญของการนำข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลหรือองค์ความรู้ของวิชาชีพ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีขึ้น

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการปฏิบัติการพยาบาล (A Holistic Approach in Big Data Research and Nursing Innovation to Advancing Nursing Science and Practice)” ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท และในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) อัตราค่าลงทะเบียน 1,300 บาท ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 11.5 หน่วยคะแนน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <https://services2.tnmc.or.th/request/form/A1> ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าลงทะเบียนและอื่น ๆ ตามระเบียบจากต้นสังกัด และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย หรืองานนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมประกวด รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ กำหนดการ และแนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังกัดของท่านทราบ และอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ราศรี ลินะกุล)

(เลขาธิการสภาการพยาบาล)

สำเนาเรียน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

งานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงฯ

โทร 02 596 7573 - 4 อีเมล apn.tnmc@gmail.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66